

**แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน**
(กรรมการฯ ระดับสถาบันเป็นผู้กรอกเสนอข้อมูลเท่านั้น)

ขนาดสถานศึกษา [] เล็ก [] กลาง [/] ใหญ่

ชื่อ - นามสกุล นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4

ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
<p>1. คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>1.1 การศึกษาเล่าเรียน</p> <p>(1) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์และการแสดงออกที่มีคุณลักษณะ เฉพาะตัว เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา วิชาการทั้งในภาคทฤษฎี มีผลการเรียนในรายวิชา ที่ตนเองมีความชื่นชอบและถนัดอยู่ในระดับ A เป็นส่วนใหญ่ และสามารถนำความรู้มาบูรณาการ สู่ภาคปฏิบัติในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผล การเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เป็นที่ ยอมรับและยกย่องของคณะครู อาจารย์ และเพื่อน นักศึกษา</p> <p>(2) มีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหา</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นคนที่มีนิสัย ชอบสงสัย ช่างคิด และช่างพูด มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ชีวิต จนทำให้เป็นที่รักได้รับการ ชื่นชมและยกย่องจากเพื่อนนักศึกษาและคณะครู</p>	<p>- ใบแสดงผลการศึกษา</p> <p>ภาคเรียนที่ 1/2562 GPS : 3.14</p> <p>ภาคเรียนที่ 2/2562 GPS : 3.64</p> <p>ภาคเรียนที่ 1/2563 GPS : 3.55</p> <p>ภาคเรียนที่ 2/2563 GPS : 3.47</p> <p>ภาคเรียนที่ 1/2564 GPS : 3.47</p> <p>ภาคเรียนที่ 2/2564 GPS : 3.84</p> <p>ภาคเรียนที่ 1/2565 GPS : 3.75</p> <p>ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.54</p> <p>- ผลการลงทะเบียนเรียนและแผนการ เรียน</p> <p>- ภาพกิจกรรมขณะฝึกปฏิบัติใน รายวิชางานช่างพื้นฐานทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีผลการเรียน ในระดับ A โดยนำความรู้พื้นฐานจาก การเรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง</p> <p>- ภาพกิจกรรมขณะฝึกปฏิบัติใน รายวิชาวิธีการสอนเฉพาะทาง เทคโนโลยี และวิชาวิธีการสอนในห้อง ประลองและโรงฝึกงานทางด้าน วิชาชีพครูที่มีผลการเรียนในระดับ A</p>	<p>2565</p> <p>2565</p> <p>2563</p> <p>2564</p>

<p>อาจารย์ เป็นที่ยอมรับจากทุกคนจนได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้แนะนำนักศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเรียน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน เสียสละตนเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพราะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิด การแก้ปัญหา และหลักการการทำงานที่เกิดขึ้นมีส่วนร่วม และมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มีให้เพื่อนร่วมงานได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอีกด้วย</p> <p>(3) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน</p> <p>นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร เป็นนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะในการเรียนและการทำงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยการอ่าน การเขียน การฟัง สังเกต และตั้งคำถามที่สงสัยอยู่บ่อยครั้ง ตลอดจนมีความพยายามใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยทุกครั้งที่เข้าเรียนจะพยายามตอบคำถามจากอาจารย์ผู้สอน ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน และบันทึกความรู้ประเด็นสำคัญทันที นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ และทุกครั้งก่อนมีการสอบจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นอาสาสมัครติวหนังสือในรายวิชาที่ตนเองถนัดให้กับเพื่อนๆ เช่น วิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาโลหะวิทยา เป็นต้น และเมื่อมีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการเรียนและทักษะความสามารถพิเศษ อื่น ๆ เช่น กิจกรรมอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน และเป็นผู้</p>	<p>โดยนำความรู้พื้นฐานจากการเรียน ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง</p> <p>- ภาพกิจกรรมเป็นผู้นำจิตอาสาที่นำความรู้จากการเรียนในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ด้านวิชาชีพครู และเทคโนโลยี บูรณาการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อจัดกิจกรรมให้กับ คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยกย่อง รวมถึงเป็นผู้นำจัดกิจกรรมที่เริ่มต้นวางแผนดำเนินงาน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาวิธีการ กระบวนการจัดกิจกรรม และ เป็นผู้นำนักศึกษาที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมได้ จนได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงแก่คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีตัวอย่างผลงาน ดังนี้</p> <p>เป็นประธานดำเนินงานโครงการ IED.IE จิตอาสากล้าทำดีเพื่อสังคม (ดำเนินงานซ่อมแซม งานบำรุง ระบบไฟฟ้าในอาคาร งานเชื่อมสนามเด็กเล่น) ณ โรงเรียนวัดบ่อป่าบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา</p> <p>เป็นประธานดำเนินงานโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (รับบทบาทหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงสอนน้อง เรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านบาไรย อ.สะเดา จ.สงขลา</p> <p>เป็นผู้นำนักศึกษาดำเนินงานกิจกรรมโครงการครูช่างอาสา พัฒนา</p>	<p>2562 – 2565</p> <p>2562</p> <p>2564</p>
--	--	--

<p>ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สังคมไทย ใต้ร่มพระบารมี” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยน่ารู้ : ย้อนอดีตวัฒนธรรม เชียงใหม่สู่ Gen Z” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบ กิจกรรมถอดบทเรียน เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการจัดแสดง/ นำเสนอผลงานของโครงการฯ “Dek Show Market” จัดโดยคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p>	<p>ชุมชน ครั้งที่ 5 (รับบทหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงสอนน้อง เรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมนันทนาการ) ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ อ.งหรา จ.พัทลุง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกียรติบัตรเป็นผู้ช่วยวิทยากรในหัวข้อ “การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้” ในโครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับผู้อำนวยการ และ ครูผู้สอน สถานศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา ณ โรงแรม ลา구나 แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา - ภาพกิจกรรมเป็นวิทยากรในหัวข้อย่อย เรื่อง สมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตของผู้เรียนในโครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับ ผู้อำนวยการ และ ครูผู้สอน สถานศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา ณ โรงแรม ลา구나 แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา - ภาพกิจกรรมจิตอาสาเป็นผู้นำกลุ่มเพื่อทบทวนความรู้ บทเรียน ในรายวิชา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบให้กับกลุ่มเพื่อน ๆ และรุ่นน้องในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 	<p>2565</p> <p>2565</p> <p>2562 – 2565</p>
---	--	--

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
	<p>- ภาพกิจกรรมขณะร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมผู้เรียน แม่พิมพ์อัดโลหะผง มอบชิ้นงานให้กับหลักสูตรสาขาวิชาเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีโลหะผง</p> <p>- เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยการจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา เพิ่มเติมความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู วิศวกรรมอุตสาหกรรม และงานกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ เช่น</p> <p>เกียรติบัตรและภาพกิจกรรมผู้ผ่านการอบรมสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ราชวงศ์จักรี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จัดโดยคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>เกียรติบัตรและภาพกิจกรรมผู้ผ่านการอบรม ฝึกทักษะการเป็นผู้นำค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – YOUTH – CAMP รุ่นที่ 7 ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p>	<p>2562 – 2565</p> <p>2565 – 2565</p> <p>2565</p> <p>2564</p>

คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น	หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง	ปี พ.ศ.
	<p>เกียรติบัตรและภาพกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ผ่านสื่อโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)</p>	2564
	<p>ภาพกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อ การรับรู้แนวทางปฏิบัติในการขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา โดย เลขาธิการคุรุสภา</p>	2565
	<p>ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ “ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>- เป็นผู้นำสโมสรนัศึกษานำทีม คณะกรรมการแก้ไขปัญหารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด - 19 วางแผนสร้างสรรค์และผลิตรายการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาวะผู้จิตอาสา ด้านกีฬา นันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผ่าน Facebook Fan page สโมสรนัศึกษาฯ ชื่อ รายการ IED IDOL Season 2</p>	2564 2563 - 2565